

จับตาพายุ13-15ตค. เร่งพร่องน้ำรับฝน “บิณฑ์” ยันกทม.-ปริมณฑล ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำเหนือ

เหตุปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา ยังสูงไม่เท่าปี'54 สั่งจับตาพายุเข้า 13-15 ต.ค. อาจมีฝนตกหนัก ด้านกรมชลเร่งพร่องน้ำเขื่อนเจ้าพระยารับมือ เขียงใหม่อ่วมฝนถล่มดินสไลด์ ต้นไม้ใหญ่ล้ม ทับถนนหลายเส้นทาง

วันที่ 11 ตุลาคม พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกรมชลประทาน ติดตามสถานการณ์พยากรณ์อากาศจาก กรมอุตุนิยมวิทยา อย่างใกล้ชิด และบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมอย่างเคร่งครัด เนื่องจากคาดว่าจะมีพายุเข้ามาอีกระลอกในระหว่างวันที่ 13-15 ตุลาคมนี้

‘บิณฑ์’จับตาพายุเข้า 13-15ต.ค.

“ตอนนี้ยังไม่สามารถบอกได้ว่าพายุที่จะเข้ามาในวันที่ 13-15 ตุลาคมนี้จะกระทบมากน้อยขนาดไหนเพราะทุกอย่างต้องรอกรมอุตุนิยมวิทยาประเมินความชัดเจนอีกครั้งซึ่งใกล้ๆ วันอาจจะไม่มีฝนตามที่วิตกกังวลก็ได้แต่ได้สั่งให้กรมชลประทานเตรียมพร้อมพร่องน้ำให้มากที่สุดเพื่อรองรับกับน้ำที่อาจจะเกิน ฝนตกหนักให้มากที่สุดซึ่งการระบายน้ำช่วงนี้ต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนโดยได้สั่งกรมชลประทานให้รายงานผมทุกๆ 6 ชั่วโมง หากมีปัญหาเกิดขึ้นก็พร้อมเข้าไปช่วยเหลือได้ทันที”

ยันน้ำเหนือไม่กระทบกทม.

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวอีกว่า ปริมาณ

น้ำที่ไหลผ่าน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ น้อยกว่าปี 2554 มากโดยเมื่อปี 2554 สูงสุด 4,686 ลบ.ม.ต่อวินาที ขณะนี้ น้ำสูงสุดอยู่ที่ 2,600 ลบ.ม.ต่อวินาที ยังห่างอีก 2,000 ลบ.ม.ต่อวินาที สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา มีคันกั้นน้ำที่สูงมากสามารถป้องกันน้ำที่เอ่อล้นตลิ่งได้ จะท่วมเฉพาะพื้นที่นอกคันกั้นน้ำ คือ พื้นที่ระหว่างแม่น้ำกับคันกั้นน้ำ ส่วนพื้นที่ในคันกั้นน้ำไม่ท่วมโดยใช้ประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ จ.สมุทรปราการ ช่วยระบายน้ำออกสู่ทะเลให้เร็วขึ้น ดังนั้นยืนยันว่า มวลน้ำจำนวนนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อ กทม.และปริมณฑล

สำหรับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศมีปริมาณน้ำรวมกัน 59,478 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 79 ของความจุอ่างรวมกันทั้งหมด มากกว่าปี 2559 รวม 10,108 ล้าน ลบ.ม. เป็นน้ำใช้การได้ 35,659 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 69 ขณะลุ่มน้ำเจ้าพระยา 4 เขื่อนหลัก มีปริมาณน้ำรวมทั้งสิ้น 18,497 ล้านลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 74 ของความจุอ่างรวมกัน โดยอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีระดับน้ำสูงกว่าเกณฑ์ควบคุมน้ำสูงสุดมี 12 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำกิ่วลม กิ่วคอหมา แควน้อยบำรุงแดน ห้วยหลวง น้ำอูน น้ำพุ จุฬารัตน์ อุบลรัตน์ บางพระ ป่าสักชลสิทธิ์ ทับเสลา และกระเสี้ยว ส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดกลางมีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ระหว่าง 80-100% จำนวน 168 แห่ง ขณะที่อ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำเก็บกักมากกว่า 100% จำนวน 167 แห่ง

เตือนท้ายเขื่อนน้ำเพิ่ม80ซม.-1.50ม.

นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า ตลอดสัปดาห์มีปริมาณฝนตกกระจายในพื้นที่ภาคเหนือตอน



มีดง ทรัพย์สิน ธรรมมา
แนวหน้า

แนวหน้า กรอบเช้า

Circulation: 400,000

Section: ข่าวประจำวันหน้าแรก

วันที่: Thursday 12 October 2560

ปีที่: 38

Col.Inch: 72

ฉบับที่: 13321

ADValue: (B/W): 54000

PRValue(x3.5): (B/W): 189000

หน้า: 1,11

(FC) : 79200

(FC) : 277200

ล่างและภาคกลางมากกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลมายังเขื่อนเจ้าพระยา สูงกว่าที่คาดการณ์ โดยคาดว่า จะมีปริมาณน้ำ จากแม่น้ำเจ้าพระยาที่ อ.เมืองนครสวรรค์ ไหลมารวมกับน้ำจากแม่น้ำสะแกกรัง มายัง เขื่อนเจ้าพระยาในอัตราสูงสุด 3,100 ลบ.ม.ต่อ วินาที ในวันที่ 15 ตุลาคม เพื่อเป็นการรับมือ สถานการณ์ จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณน้ำผ่าน เขื่อนเจ้าพระยาจากเดิม 2,000 ลบ.ม.ต่อวินาที จะค่อยๆ เพิ่มระบายน้ำที่เพิ่มขึ้นบริเวณเหนือ เขื่อนเจ้าพระยาจนถึงอัตรา 2,600 ลบ.ม.ต่อ วินาที ในวันที่ 12 ตุลาคม และจะคงระบาย น้ำอัตรานี้ต่อเนื่องไป 1 สัปดาห์ หากปริมาณ ฝนตกลงน้อยลง จะเริ่มลดปริมาณระบาย ลงตามลำดับ ซึ่งปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเขื่อน เจ้าพระยาเพิ่มขึ้นจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อน บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำ นอกคันกันน้ำเพิ่มสูงขึ้น จากปัจจุบันประมาณ 0.80-1.20 เมตร

ฝนถล่มเชียงใหม่ดินสไลด์ทับถนน

จ.เชียงใหม่ นายรังสรรค์ สุขชัยรังสรรค์ ผู้อำนวยการหมวดการทางเชียงใหม่ 2 เปิดเผย ว่าเมื่อช่วงเช้า ได้รับรายงานจาก นายไพบูลย์ ใจปัญญา หัวหน้าหมวดทางหลวง อ.ดอย สะเก็ดว่าเมื่อคืนวันที่ 10 ตุลาคม ได้เกิด พายุเข้าฝนตกหนักในหมู่บ้านป่าเมียงและ บริเวณใกล้เคียง ต.ป่าเมียง อ.ดอยสะเก็ด เป็นเวลา ติดต่อกันหลายชั่วโมงจนถึงช่วงเช้า ทำให้เกิด ดินสไลด์ ต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มทับกีดขวางถนน ทางหลวงเส้นบ้านปางแฟนและบ้านแม่ดอนหลวง ระหว่างกม.ที่ 11 และกม.ที่ 12 จึงสั่งการให้ หัวหน้าหมวดทางหลวงดอยสะเก็ดนำพนักงาน พร้อมเครื่องมือ อุปกรณ์เคลื่อนย้ายพร้อม ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ รวมทั้งพี่น้องประชาชนที่มีบ้านอาศัย มาช่วยกัน ตัดกิ่งไม้ ตัดต้นไม้ใหญ่ที่ล้มทับ ใช้เวลา 2 ชั่วโมง จึงเปิดทางได้ อีกทั้งได้เกิดดินสไลด์ถนนสาย ระหว่าง อ.สะเมิง กับ อบต.บ่อแก้ว ต.บ่อแก้ว

อ.สะเมิง เส้นทางไป อ.กัลยาณิวัฒนา สไลด์ปิดทับ ผิวจราจรในทางหลวงหมายเลข 1349 ตอน สะเมิง-วัดจันทร์

ฝนตกหนักบางกอกแอร์เวย์ยกเลิกบิน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา 09.40 น. สายการบินบางกอกแอร์เวย์ ได้ประกาศยกเลิก เที่ยวบิน จากท่าอากาศยานเชียงใหม่ มายังท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอนเที่ยวบินที่ PG 237 และท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน-ท่าอากาศยาน เชียงใหม่ เที่ยวบินที่ PG 238 สาเหตุมาจาก ทศนวิสัยในการมองเห็นทางอากาศอยู่ใน ระดับต่ำ สาเหตุมาจากหมอกฝนและฝนที่ยัง คงปกคลุมและตกบริเวณพื้นที่ จ.เชียงใหม่และ จ.แม่ฮ่องสอนส่งผลให้ผู้โดยสาร 28 คน ต้อง ตกค้างที่ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน แต่ทาง สายการบินได้เปิดโอกาสให้ผู้โดยสารที่ตกค้าง สามารถเลื่อนการเดินทางจากแม่ฮ่องสอนไปยัง เชียงใหม่ ในช่วงเช้า เป็นช่วงค่ำ เวลา 16.20 น. เที่ยวบินที่ PG 239 แทน ส่วนผู้โดยสารที่ เร่งรีบ บางรายได้เดินทางไปด้วยยานพาหนะ อื่นๆ แทน

ทั้งนี้ สถานการณ์ฝนในพื้นที่ แม่ฮ่องสอนเกิดฝนตกอย่างหนักเป็นช่วงๆ มีพายุฝนฟ้าคะนองตลอดทั้งคืน ทำให้ช่วง เช้าเกิดหมอกฝนปกคลุมตัวเมืองและรอบๆ บริเวณท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน หนาที่บ โดยทศนวิสัยในการมองเห็นต่ำกว่า 6 กิโลเมตร

ส่งผลกระทบต่อการบินโดยตรง

3อำเภอน้ำชีเฝ้าพนักัน24ชั่วโมง

สถานการณ์น้ำในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ โดยเฉพาะพื้นที่ 3 อำเภอ ประกอบด้วย อ.กมลาไสย อ.ฆ้องชัย และ อ.ร่องคำ เป็น พื้นที่ลุ่มต่ำ อยู่ติดกับแม่น้ำชี ปัจจุบันหลาย พื้นที่มีน้ำล้นตลิ่งเอ่อเข้าท่วมซ้ำรอบสอง เนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำชียังคงหนุนสูงและ

ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องปักธงสีแดงเป็นสัญลักษณ์เตือนภัยเนื่องจากระดับน้ำอยู่ในขั้นวิกฤติและต้องเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง

วันเดียวกัน ที่บริเวณสปิลเวย์ เป็นจุดที่ระบายน้ำ เจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว หรือเขื่อนลำปาวได้ปิดประตูระบายน้ำทั้ง 4 บานและหยุดการระบายน้ำลงสู่ลำน้ำปาว เพื่อช่วยลดพื้นที่น้ำท่วมและเป็นการจัดการจราจรน้ำ เพื่อไม่ให้ปริมาณไหลไปสมทบกับแม่น้ำชีที่กำลังมีระดับน้ำสูงป้องกันไม่ให้น้ำล้นตลิ่ง หลังมีชาวบ้านทราบข่าวต่างพากันนำอุปกรณ์มาจับปลา บริเวณได้จุดผันน้ำจำนวนมากหลังปิดประตูระบายน้ำทำให้กระแสน้ำหยุดนิ่งทำให้ปลามาอาศัยอยู่จำนวนมาก ชาวบ้านจึงสามารถจับปลานำไปอุปโภค บริโภคและนำไปขาย สร้างรายได้ช่วงนี้ได้เป็นอย่างดี

สารคามเปิดทางน้ำลดเขตเมืองท่วม

ที่ห้วยคะคาง อ.เมือง จ.มหาสารคาม นายทวี เสริมภักดีกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาอุทกภัยพร้อมหารือนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ชลประทานจังหวัดมหาสารคาม ทหารกองกำลังรักษาความสงบ

เรียบร้อยจังหวัดมหาสารคามและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งนำฝักตบชวาและใช้รถขุดดินเปิดทางไหลของน้ำในห้วยคะคาง ความยาว 11 กิโลเมตร ผ่านเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม เพื่อเพิ่มช่องทางระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจานให้ผ่านห้วยคะคางไหลลงสู่ห้วยกุดแดง ช่วยบรรเทาปัญหาหน้าท่วมหมู่บ้านและเส้นทางหลายแห่งที่อยู่บริเวณอ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจานซึ่งทางเทศบาลเมืองได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำในห้วยคะคางตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบพื้นที่ในเขตเทศบาลซึ่งถือเป็นพื้นที่เศรษฐกิจขนาดใหญ่ รวมถึงมีสถาบันการศึกษาจำนวนมาก